

12/15/2008

Chúng ta ai cũng háo hức mong đợi mùa Giáng Sinh. Vào dịp này không chỉ riêng người công giáo và tin lành đón mừng Giáng Sinh, mà cả người đức tin ngoài công giáo. Dù là phật giáo, hòa hảo và cao đài hay những ai không theo một đức nào họ cũng háo hức đón chờ. Ai nãy đức tin đón mừng ngày Giáng sinh bằng những cách rất thân tình như gửi thiệp Giáng Sinh chúc nhau, hay trao nhau, tặng nhau những gói quà thật thú vị. Mùa vọng và mùa Giáng Sinh còn như một đức tin vì một đức tin và chúng ta. Những người đang khao khát đức tin, sống với tinh thần và tâm linh qua “phong trào chúng ta.”

Mùa Giáng Sinh 2008 đức tin, mọi người trao nhau món ăn tinh thần với một chỉn chu của toàn dân người Việt Nam không riêng là người công giáo và tin lành. Gồm tất cả các tôn giáo khác như là phật giáo, hòa hảo và cao đài, họ giáo vvv.

“Ngày 25.12.2008 chúng ta trao cho nhau niềm vui khi gặp nhau như mẹ Têrêsa thành Calcutta nói: “Niềm vui là kết quả của hòa bình” và toàn dân cùng nhau nắm tay nhau chia sẻ! Đức tin như Phù Đổng Thiên Vương bằng lòng người lao chúng ta cho Công Lý – Hòa Bình, Tin Do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Quê Mẹ Việt Nam.”

Giáng Sinh năm này có đức tin đoàn kết và đức tin, hợp tác liên tôn giáo vì Công Lý - Hòa Bình, mọi người đã đức tin, đúng là một sự bùng nổ vì đức tin chúng ta cho đức tin Hà Nội - Tòa Khâm Sát và giáo xứ Thái Hà. Tặng giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà và Giáo xứ An bình ở Huế đã mạnh mẽ đức tin lên chúng ta công và dành quyền làm người. Đức tin Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt và các Cha dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà tặng chúng ta đức tin và đức tin nhà chúng ta Việt Nam và quyền tin do tôn giáo. Các Ngài không chấp nhận Xin Cho.

8 anh chị em giáo dân anh dũng ở giáo xứ Thái Hà, bị kết án oan ức, đã đóng góp rất tích cực công lý và sự thật trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Người công giáo Việt Nam, chúng ta đức tin là “con cháu, dòng dõi các vị tử đạo. „Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.“

Không riêng chỉ các thánh tử đạo ở bên ngoài của giáo hội mà còn có giám mục và các linh mục như : Đäc Giám Mục Philippê Nguyễn Kim Điền đã lên án chỉ trích tiêu diệt tôn giáo một cách tinh vi của đảng cộng sản. Đäc Cha Điền đã nói: “ Một, tử do tín ngưỡng và hai, quyên công dân bình đẳng.” Ngài là vị giám mục Anh Dũng, có tâm gương sáng chói chiếu sáng tài năng của ngài” Ngài đã kêu gọi: “Thiên Chúa đã gọi tôi để chịu tù täi và chết chóc vì bảo vệ nhân quyền và công lý.”

Cha Täđäo Nguyễn Văn Lý đã noi gương Đäc Cha Philippê Nguyễn Kim Điền. Cha Lý là người đi đầu tranh đấu cho tử do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tiếng nói lương tâm của chính mình để vạch trần sự thät và mưu mô ác của chế độ CSVN đã träng lên đầu, lên cao của dân tộc ta hàng sáu chục năm qua. Ngài đã nói : "Một người của tôi đã có Thiên Chúa để nương tựa. Nhiệm vụ của tôi là của người nghèo khổ. Đäo và đi gọi người khác vì không có đi thì cũng không có đäo."

Nhân ngày kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Hai Cha Phärä Nguyễn Hữu Giäi và Phärä Phan Văn Lợi sáng lập quốc gia mới gặp nhiều khó khăn, đàn áp bắt theo dõi từng ngày từng phút từng giây . Vậy mà Hai Ngài vẫn can đảm mạnh mẽ đứng lên tiếng kêu gọi tử do trong môi trường lãnh đạo: như tử do tôn giáo, tử do dân chủ, tử do nhân quyền, tử do báo chí. Để thể hiện các Ngài đã vạch trần các âm mưu của nhà cầm quyền cộng sản VN. Đặc biệt chiêu bài lập hiến giáo hội quốc doanh cũng như làm thoái hóa lương tâm và lương tri của toàn dân, của mọi tín đồ, để biến đổi của mọi chế độ xã hội, để họ sống hay chết phụ thuộc ý thức họ và chế độ cộng sản.

Đäc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã là một chỗ dựa vững chắc của Giáo Hội vì phần đóng góp lao động của ngài cho Giáo Hội và cho thế giới. Ngài đã kêu gọi, để đồng viên tinh thần nhân dân Ba Lan và nâng đỡ, khuyến khích Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan trong việc đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản Ba Lan.

Ngài kêu gọi mọi người: "Tất cả chúng ta, hãy đứng lên thay đổi tình trạng thế giới hiện nay!"

Mọi người trên thế giới đều công nhận Đäc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã góp phần quan trọng vào việc làm sụp đổ chế độ cộng sản khi Đông Âu và Liên Xô.

Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên nhận được nhiều tiếng nói của người dân, để biến đổi giáo hội công giáo Việt Nam. Ngài được gọi cho HĐGM/VN họp vào ngày 22-1-2002, Ngài nói rằng: “Giáo hội mới gọi tất cả các thành viên của mình hãy đứng lên thân mật cách chân thành cho sự tăng trưởng của tất cả

mọi người và cho việc xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và bình đẳng... Giáo hội mong đợi những chính quyền sẽ tôn trọng toàn diện những đức lý và tôn giáo của Giáo hội. Các quý giá nhất của sự Tin do Tôn giáo đã được đề cập trong Công Đồng Vatican II, trong những Tuyên ngôn và những Quy định Quốc tế. Khuyến khích các phong trào công nhân, công đoàn công bằng, nhóm tông đồ công nhân để cho Giáo hội Việt Nam. Balan thay đổi những phong trào do đức thanh niên và thế hệ trẻ.

Ai chúng ta cũng thấy rằng những sự mất mát của những công nhân và hiệp hội! “Tôi thấy những gì anh em cầu xin, anh em cầu tin là mình đã được rửa tội, thì sẽ được như ý.” (Mc 11:24)

Ngay nay của công nhân cho Tòa Khâm Sơn và cho Thái Hà đã được thể hiện biết và những hành vi tình, đức biết có những hành động giám sát trên thế giới đã lên tiếng những hành vi do tôn giáo cho Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Ngày 23.10.2008 Quốc Hội Âu Châu ra nghị quyết nói là nhà cầm quyền VN vi phạm nhân quyền. Nữ Dân biểu Loretta Sanchez cùng với 7 biểu dân biểu liên bang Hoa Kỳ gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi nhà cầm quyền công nhân VN phải nghiêm túc thực hiện những cam kết với tôn trọng nhân quyền.

Trên thế giới chỉ còn Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba vẫn còn ngoan cố vi phạm Tin Do Tôn Giáo và nhân quyền. Riêng Cuba tùy rằng vẫn còn là thế chế công sản. Những Cuba đã công nhận ngày 10 Giáng Sinh là ngày 10 truy niệm thế kỷ của.

Hội đồng giám sát Cuba, đức biết Đức Hồng Y Ortega y Alamino đã mất đi đòi hỏi do tôn giáo cho giáo hội Cuba. Sự đấu tranh nhân quyền và tôn giáo của giáo hội Cuba đã được nhà cầm quyền chấp nhận và cho phép dòng Biển Đức Truy niệm Giáo St. Ottilien gửi thành phố München miền Đức. Nhân ngày 13.12.2008 mừng lễ thánh Ottilia quan trọng của nhà dòng St. Ottilien, Đức Tổng Đan Viện Phạm Jeremias Schröder OSB của tôi, ban phép lành và sai Cha Emmanuel Löwe OSB đi truy niệm giáo cùng với năm Đan Sĩ khác tại Đức, Phi luật Tân, Phi Châu sang qua Cuba lập dòng mới tại thành phố Havana. Giáo Hội và hội đồng giám sát Cuba đã mừng được cho giáo hội công giáo Việt Nam.

Con được đấu tranh cho tôn giáo và công lý tại quê hương của kết thúc. Chúng ta mong những những của Tòa Khâm Sơn và Giáo x Thái Hà không bao giờ được dập tắt. Ngay nay công lý - hòa bình của Chúa Hải Đông đã làm những hành vi chúng ta vẫn mãi mãi bùng cháy trong lòng của dân tộc Việt Nam không riêng các giáo phận miền bắc mà cả ba miền: Bắc Trung Nam.

Mi ngu i công giáo cn đu c biu lu bung hành đung trong đu c tin nhu lu i thánh Jacôbê nói: “Cũng mt thu nhu xác không hn là thầy cht, thì cũng vy, đu c tin không có vic làm là đu c tin cht.” (Yc 2, 26)

Đu thu hin trong hành đung đu c tin, chúng ta hãy noi gung các nu c Đông Âu: Nhu Balan, Tip Khc, Đông Đc và Liên Sô, đu ni vòng tay, bt nhp cu hung vu Quê Hung và Giáo Hi Mu Vit Nam, cùng đung lòng vi các tôn giáo bn đu tuo nên mt sc mnh, chng li chu đu đu c tài CSVN, tham nhung, bo lc, vô liêm su, vô văn hóa, vô nhân đu. Hai qun đuo Hoàng sa -Trung sa, Thác bn gic và i Nam quan đã nt vào tay trung cung ri, mà các nhà lãnh đuo ca đt nu c li làm ng! Không nhu thuu tru c, đu i các triu Đinh, Lê, Lý, ri Trn, cho đn toàn dân đu mt lòng giu nu c: “Vì giu nu c mi có đt nuôi dân.”

Vi tu cách mt Hung Y, mt Giám Mc, mt Linh Mc, mt Tín Hu đã đu c Thiên Chúa trao phó cho nhim vu Ngôn Sc a Thiên Chúa, nhu Môsê đã hiên ngang nói vi Vua Pharaô : “Hãy đu cho dân tôi đu c Tu Do đi tu lu Thiên Chúa” (Xh 5,1)

Lp ngu i hàng ngàn ngu i hàng vn con tim tu quc ni và hi ngoi đang mong đi ni Hi Đung Giám Mc Vit Nam mt Bc Thu Ngu chung gi cho ngu i công giáo toàn quc, dành riêng mt ngày đu c bit cu nguyn cho Công Lý - Hòa Bình - Tu Do Tôn Giáo cho quê Mu Vit Nam.

“Bình an đu i thu cho ngu i thin tâm”

u đu có thin tâm là u đu có hòa bình. Ai cũng mong ni quê hung Vit Nam có nhiu ngu i có thin t âm, sng tâm hn ca mùa Giáng Sinh đu đung góp v ào trong công cuc đu tranh cho công l ý - hoà bình cho Đt Nu c Vit Nam nhiu ánh sáng.

Tôi thành tht cm n tt cu Quý Vu. Con kính chúc các Hung Y, các Giám Mc, các Linh Mc, các Tu Sĩ Nam Nu, các tín hu và toàn thu đung bào trong nu c và hi ngoi mt mùa Giáng có nhiu nim vui và đy tràn hung ân Chúa Hải Đung đn đu cu nhân loi và năm mi 2009 luôn an bình hn an xác mnh. Nguyn xin Thiên Chúa chúc lành cho quê Mu Vit Nam mt ngày gn đây sm có công lý - hoà bình, tu do tôn giáo và nhân quyn.

Mùa Giáng Sinh cầu nguyện cho Công Lý - Hòa Bình cho quê Mẹ Việt Nam

Tác Giả: Augustinô Phạm Sơn Hà OSB

Thứ Hai, 15 Tháng 12 Năm 2008 16:52

Mẹ La-Vang ơi, xin Mẹ báo cho quê Mẹ và Giáo Hội Việt Nam.

“Trời cao hãy đỡ sóng xuồng, và ngàn mây hãy mẹa Đấng chúa tôi...”